

## การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

นำเสนอเมื่อ : 9 ส.ค. 2565

### การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ใหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของถือปฏิบัติ ตามระเบียบและประกาศ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีประกาศ เรื่อง การคัดเลือก นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 และได้ จัดส่งประกาศดังกล่าวมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เขารับการประเมินและคัดเลือกตามช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ในประกาศ พร้อมดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้ศึกษารายละเอียดของประกาศให้ชัดเจนก่อนการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



ที่ ศธ ๐๔๐๐๔ /ว ๑๐๔๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา  
และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน  
นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน  
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก  
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน  
แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง  
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  
ตามระเบียบและประกาศ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบ  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีประกาศ เรื่อง การคัดเลือก  
นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
และได้จัดส่งประกาศดังกล่าวมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน  
ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามช่วงเวลา  
ที่กำหนดไว้ในประกาศ พร้อมดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าว  
ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้ศึกษารายละเอียดของประกาศให้ชัดเจนก่อนการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๗ - ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๔



# ดาวน์โหลดรายละเอียดตาม QR-CODE ที่นี่

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน